



บ้านเราเช่านี้

ข่าวสารลับฉบับไอซีอีโอได้

ฉบับที่ 4094
วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565
ปีชวด ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 2

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

"โรงพยาบาลคุณภาพ คู่คุณธรรม
เป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย"

อัครลักษณ์ รพ.อย. "ชื่อศักดิ์ มีน้ำใจ"

ทำความรู้จัก...
"โรคประจำถิ่น"

โรคประจำถิ่น เป็นโรคที่เกิดขึ้นประจำ
เฉพาะพื้นที่นั้นๆ มีอัตราป่วยคงที่
และสามารถคาดการณ์การแพร่กระจายได้ดี

โรคระบาดจะกลายเป็นโรคประจำถิ่น เมื่อ...

เมื่อเกิดโรคลดความรุนแรงลง

ประชาชน มีภูมิคุ้มกันมากขึ้น
จากการฉีดวัคซีน
หรือเคยติดเชื้อ

มีระบบดูแลรักษา และควบคุม
ชะลอการระบาดได้อย่างดี

โควิด 19 จะกลายเป็น "โรคประจำถิ่น" ได้ หากทุกภาคส่วนและประชาชนร่วมมือกันลดการแพร่ระบาด
ด้วยมาตรการป้องกันตนเองและฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกัน

<http://pr.moph.go.th> [f fanmoph](https://www.facebook.com/fanmoph) [pr_moph](https://www.youtube.com/channel/UCpr_moph) [healthmoph](https://www.instagram.com/healthmoph) [moph channel](https://www.youtube.com/channel/UCmophchannel) | วันที่ 13 เม.ย. 65

ประกาศรับสมัครงาน

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์รับบุคคลเพื่อ
คัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

1. เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง
เดือนละ 8,985 บาท
รับสมัครถึงวันนี้ สมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5
อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทำการสอบคัดเลือก ในวันที่ 21
ม.ค.65 เวลา 13.30 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1

แพทย์ผิวหนังเตือนการใช้ผงคลอรีนผสมน้ำอาบอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังและเยื่อ

กรมการแพทย์ โดยสถาบันโรคผิวหนัง เตือนการใช้ผงคลอรีน
ผสมน้ำอาบอาจทำให้เกิดอันตรายต่อผิวหนังและเยื่อ ดวงตา
จมูกหรือระบบทางเดินหายใจได้ พร้อมทั้งแนะนำวิธีการดูแลผิวให้
เหมาะสม

จากข่าวกรณีที่มีข่าวเผยแพร่ว่า มีหญิงสาวนำผงคลอรีนผสมน้ำ
อาบ เพื่อเป็นสูตรเร่งผิวขาวได้รวดเร็วขึ้น กรณีนี้ขอเรียนว่า ผง
คลอรีนที่เป็นสารเคมีกลุ่ม Calcium hypochlorite หรือ Sodium
hypochlorite มีรูปแบบเป็นผงสีขาวใช้ในการฆ่าเชื้อโรคในสระว่าย
น้ำและใช้เป็นสารฟอกสีขาวในน้ำยาซักผ้า ตัวสารเคมี
hypochlorite มีฤทธิ์เป็นด่างทำให้เกิดการตายของเนื้อเยื่อที่สัมผัส
 อีกทั้งเมื่อรวมกับน้ำจะปล่อยแก๊สคลอรีน ซึ่งสามารถทำให้เกิดการ
ระคายเคืองต่อ ผิวหนัง ดวงตา จมูก หรือระบบหายใจได้
 โดยเฉพาะหากใช้ในความเข้มข้นสูงหรือใช้ผิดวิธี

ในทางการแพทย์มีการใช้ Sodium hypochlorite เจือจางผสม
น้ำอาบ เพื่อลดเชื้อแบคทีเรียที่ผิวหนังซึ่งจะป้องกันการเห่อของโรค
ผื่นผิวหนังอักเสบภูมิแพ้ แต่ผู้ป่วยจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอน
วิธีการใช้ที่ถูกต้องตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดหาก
นำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ ผิดความเข้มข้นหรือแช่น้ำอาบนานเกินไป
อาจก่อให้เกิดผลเสียตามมาได้

ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนัง กล่าวเพิ่มเติมว่า สังคมควร
ปรับค่านิยมให้เห็นว่าผิวทุกสีก็สวยได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นผิวขาว
อย่างเดียวการดูแลผิวพรรณที่ถูกวิธีเริ่มต้นจากการทำความสะอาด
ผิวอย่างถูกวิธี ดื่มน้ำที่เพียงพอ ทาครีมบำรุงตามความจำเป็น
หากมีความต้องการรักษาเรื่องผิวพรรณ แนะนำให้ปรึกษาแพทย์
เฉพาะทางด้านผิวหนัง



โครงการแว่นตาปันสุข

ศูนย์แว่นตาไทย ได้จัดโครงการ "แว่นตาปันสุข" ออก
ให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นด้วยระบบคอมพิวเตอร์
พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาสายตาแก่บุคลากรภาครัฐ ใน
ราคาพิเศษเพียง 300 บาท ทุกปัญหาสายตา (จากราคา
ปกติ 700-1,000 บาท) โดยจัดหน่วยรถออกให้บริการท่านถึง
หน่วยงาน (รอรับแว่นภายใน 15 นาที ท่านใดสนใจสามารถ
แจ้งรายชื่อเพื่อทำการนัดหมาย วัน/เวลา ให้บริการก่อน
ภายในวันที่ 15 ก.พ.65 มีข้อสงสัยประการใดติดต่อสอบถาม
ได้ที่ โทร. 082-047-7374, 090-449-4611

โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการ สาธารณสุขชุมชนแบบออนไลน์ ประจำปี 2565 : หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพการ สาธารณสุขชุมชน

ด้วยสภาการสาธารณสุขชุมชนได้ดำเนินการจัดอบรม
"โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน
แบบออนไลน์ ประจำปี 2565 : หลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่
วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 ก.พ.
65 ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom โดยกำหนด
กลุ่มเป้าหมายซึ่งส่วนใหญ่เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขที่
ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้
ผู้เข้าอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะและความเข้าใจในเนื้อหา
ขอบเขตของการประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน การ
จัดการอบรมตามโครงการครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ
ความรู้ ทักษะความสามารถและความเข้าใจในการนำไปปฏิบัติ
หน้าที่ดูแลให้บริการประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพ จึงขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
สมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมอบรมตามโครงการ สมัครเข้าร่วม
อบรมตามโครงการนี้ได้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ม.ค.65 ทาง
เว็บไซต์สภาการสาธารณสุข www.ccph.or.th เมิน
"โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพ" ค่าลงทะเบียนคนละ
1,500 บาท โดยผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้จาก
งบประมาณต้นสังกัด

คิดถึงใคร สมหวัง ดวงใจคิด
ในประสิทธิ์ สัมฤทธิ์ผล ดวงตะวันสวรรค์
เสกประกาย ความมั่นคง งามมีพลัง
ทุกสิ่งฝัน อันใด ให้สมปอง



- คุณอารี สุนันธชาติ พยาบาลวิชาชีพ/ICU 2
- คุณอุษณี โพธิ์เตี้ย พยาบาลวิชาชีพ/ICU 2
- คุณจินตนา สุตลาภา พยาบาลวิชาชีพ/วิสัญญี
- คุณเกศศิริ พานิชชอบ พยาบาลวิชาชีพ/ARI
- คุณสุวรรณี เลิศพยาบาล พนักงานช่วยเหลือคนไข้/ANC
- คุณอำนวยการ วงษ์สุติน พนักงานบริการ/ศูนย์สารสนเทศ
- คุณดิเรก ชันธฤกษ์ พนักงานทั่วไป/นรีเวช
- คุณสุเทพ มีสันทัด พนักงานทั่วไป/ศูนย์นำส่ง

โรคไม่ติดต่อคืออะไร?

โรคไม่ติดต่อ คืออะไร



โรคไม่ติดต่อ เป็นโรคที่ไม่มีสาเหตุจากการติดเชื้อ
เจ็บป่วยแต่เกิดจากร่างกายทำหน้าที่บกพร่อง เช่น
ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ได้

👉 วิศวกรสร้างสรรค์

ฉบับที่ 4894 วันอังคารที่ 18 มกราคม 2565

ซึ่งเป็นผลมาจากพฤติกรรมเสี่ยง

พฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อ



หมายเหตุ : "ปู" เป็นสัญลักษณ์ของโรคมะเร็ง